
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา 

การให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
ครั้งที่ 5/๒๕๖6 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย  

และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting) 
----------------------------- 

อนุกรรมการที่มาประชุม 

1. นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายนิธิรุจ ชัยชนะกล      อนุกรรมการ 
4. นายสุวิจักขณ ์พูนศรีเกษม คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
6. นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ       อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวชลันดา ชอบจิตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการที่ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

1. นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ 
2. นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ        อนุกรรมการ 

ด้านการตลาดและสิทธิประโยชน์ 
3. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ  

ด้านการบริหารจัดการกีฬา 
4. นายจักรพงษ์ ภิญโญทรัพย์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 

ด้านกิจกรรมระหว่างประเทศ 
5. นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ 
6. นายอัครพร พ่ึงพร หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  อนุกรรมการ 

แทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
2. พันจ่าอากาศเอก นัฐพงศ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
3. นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
4. นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 

6. นางสาวสิวาณี  ...
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6. นางสาวสิวาณี เซ็ม หัวหน้างานส่งเสริมและมาตรฐานกีฬาอาชีพ 
7. นายนันทพล  ทองนิลพันธ์ หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพ 
8. นายสุรพล จำรูญ หัวหน้างานเลขานุการการประชุมกีฬาอาชีพ 
9. นางสาวปิยมาศ ถาวระ หัวหน้างานกำกับ ควบคุม และติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ 
10. นางสาววิภาวดี เพชรกี่ พนักงานส่งเสริมกีฬา ๖ 
11. นางพิมลพร กังวานตระกูล พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 
12. นางสาวรพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมา พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓
13. นางสาวจีระประภา นนทะภา พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
14. นายอภินันท์ อาวจำปา พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
15. นายภาคพงษ์ สุวรรณสิงห์ พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
16. นายกณิศ สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
17. นายชัยยศ ทองประไพ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
18. นายธนรัชต์ มณีรัตน์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
19. นายรัฐการ ชูเชิด ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
20. นายปรวุฒิ วรยุทธการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
21. นางสาวพิมพ์พร เพ่ิมพูลทรัพย์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท.
22. นางสาวสกาวเดือน อินกอง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
23. นางสาวสุกฤตา ยงวณิชกุลธนา ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท.
24. นายกฤศณัฏฐ์ เชื้อศิริถาวร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
25. นางสาวณัฐชา หน่อยศ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
26. นางสาวชลธิชา กุนมะโน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการ
สนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 5/2566 เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยอนุกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกต
และให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการจัดทำข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 

2.1 การรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองเพื ่อพิจารณาให้ความคุ ้มครอง 
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 

ฝ่ายเลขานุการ ... 
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ฝ่ายเลขานุการเสนอเรื่องการรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้เสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับ
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ภายใต้ร่างกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งถูกปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 31.87 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอแผน  
การจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ สำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โดยปรับลดงบประมาณลงทุกรายการ ร้อยละ 30 ประกอบการพิจารณาผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับลดการจัดสรรงบประมาณลงทุกรายการ ร้อยละ 15 
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยยังคงใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ พร้อมทั้งให้จัดประชุมอีกครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการให้
การช่วยเหลือฯ สำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ กำหนดประชุมครั้ง
ถัดไปเป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2566 

ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากลั ่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ในการประชุม ครั ้งที่ 
7/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบร่างกรอบวงเงินคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนงานที่ 8 : การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ กองทุนฯ พิจารณา 280,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ กองทุนฯ พิจารณา 

20,000,000 บาท 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ/อาชีพ/มวย/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กิจกรรมหลักที ่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ กองทุนฯ พิจารณา 

20,000,000 บาท 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมและตรวจสอบแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ผจข.) และ

คำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (ครช.2) โดยพิจารณารายการแข่งขัน  
ที่มีเอกสารครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อน
นโยบาย ส่งเสริม และพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศไทยในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรา 37 แห่ง พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ ถูกต้อง
ครบถ้วน 

- มาตรฐานการจัดการแข่งขันสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
- มาตรฐานความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก  
- การดำเนินตามนโยบาย BCG Model 
- การแบ่งปันผลประโยชน์หรือรายได้/สิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐได้รับคุ้มค่า 

ทั้งนี้ หากมีผู้ให้การสนับสนุนเพียงพออยู่แล้วให้ปรับลดหรืองดให้การสนับสนุน 
ด้านที่ 2 กีฬาอาชีพที่มีศักยภาพ (แบ่งประเภทตามเป้าหมาย) 

- รายการในประเทศที่เป็น CORE หลักของแต่ละชนิดกีฬา ที ่ช่วยเพิ ่มฐานประชากร
นักกีฬาอาชีพของไทย 

รายการ ... 
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 - รายการนานาชาติที ่ให้โอกาสนักกีฬาอาชีพของไทยเข้าร่วมแข่งขันเพื ่อต่อยอด
ความสำเร็จระดับนานาชาติ 

- รายการที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจและต่อยอดอุตสาหกรรมให้กับประเทศ 
ด้านที่ 3 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำกับ

ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ เรียบร้อยแล้ว 
โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมแผน ผจข. และ ครช 2 ที่ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีองค์ประกอบ 

3 ด้าน ครบถว้น นำมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้การช่วยเหลือฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปี 2567 ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 จัดสรรงบประมาณตามจำนวนสนามที่จัดการแข่งขันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แนวทางท่ี 2 จัดสรรงบประมาณตามการแบ่งเกรดศักยภาพ 

- เกรด A : 80 คะแนนขึ้นไป  ศักยภาพสูงสุด จัดสรรเท่าเดิม 
- เกรด B : 70 - 79 คะแนน  ศักยภาพสูง จัดสรรลดลง 3% 
- เกรด C : 60 - 69 คะแนน ศักยภาพปานกลาง จัดสรรลดลง 5% 
- เกรด D : 50 - 59 คะแนน ศักยภาพต้องพัฒนา จัดสรรลดลง 7% 
- เกรด F : ต่ำกว่า 50 คะแนน  ศักยภาพไม่ผ่าน ชะลอการจัดสรร 

โดยพิจารณาภายใต้กรอบวงเงินที ่ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยฝ่ายเลขานุการฯ 
จัดทำแผนการจัดสรรและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือฯ เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการกีฬาอาชีพรับรองแผนฯ ต่อไป 

จึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองแผนและรายละเอียดการให้  
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จำนวน 54 รายการ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เบื้องต้นในเรื่องที่มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการปรับสัดส่วนการให้การสนับสนุนงบประมาณฯ ในหมวด
ของการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพให้มีอัตราส่วนมากข้ึน ยังไม่ได้รับการยืนยันในส่วนของกรอบวงเงินจัดสรรที่ได้รับ
จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทางฝ่ายเลขานุการจึงนำกรอบวงเงินที่ ได้รับในปีที่ผ่านมาเป็นกรอบวงเงิน 
ตั้งต้นในการพิจารณาจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 379,500,000 บาท  

ทั ้งนี ้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ม ีมติเห ็นชอบอนุมัต ิกรอบวงเง ินในการให้  
การช่วยเหลือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวงเงินที่ได้รับมีจำนวนน้อยกว่าปีผ่านมา 
จึงอาจทำให้การจัดสรรงบประมาณในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพไปกระทบกับเงินอุดหนุนองค์กรและ
สโมสรกีฬาอาชีพ รวมถึงนักกีฬาอาชีพได้ ฉะนั ้นจะต้องพิจารณาถึงลำดับความสำคัญและแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนากีฬาอาชีพว่าจะส่งเสริมชนิดกีฬาอาชีพใดบ้าง ดังนั้น เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 4 ชนิดกีฬาเป้าหมาย 
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการนำเสนอในเรื่องของอัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ จำนวนเงินทั้งสิ้น 
320,000,000 บาท  
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นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า เนื ่องจากมีการปรับลดงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ ลง จึงเสนอให้ปรับลด 
ทุกรายการเป็นจำนวนร้อยละ 15 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับ ทั้งนี้ เสนอพิจารณา 2 กรณี ดังนี ้

1. ปรับลดทุกรายการในจำนวนเงินจัดสรรที่เท่ากัน
2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับรายการทีม่ีศักยภาพ

นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า เสนอให้
พิจารณารายการหลักที่กำหนดไว้ และเพิ่มเติมในส่วนของกีฬาฟุตบอลอาชีพด้านสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศค่อนข้างไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้ผู ้สนับสนุน Sponsor ถอนตัวออกไป 
และมีการปรับโมเดลโดยให้แฟนกีฬาฟุตบอลเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับสโมสรกีฬาอาชีพ  
ที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการในระยะยาว ทั้งนี้ พ.ศ. 2567 เป็นปีแรกที่ได้ปรับโมเดลธุรกิจจึงเสนอให้
พิจารณาสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 - 3 และรายการเอฟเอ คัพ ให้มีผู ้สนับสนุนจาก
ภาคเอกชนเข้ามาด้วย 

นายนิธิรุจ ชัยชนะกล อนุกรรมการ กล่าวว่า การปรับลดงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ 
หากมีการปรับลดทุกรายการในอัตราส่วนที่เท่ากันหมดอาจจะทำให้บางรายการไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ 
จึงเสนอให้พิจารณารายการที่เป็น CORE หลักก่อน ในรายการของ 4 ชนิดกีฬาตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอ 

นายสุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม อนุกรรมการ กล่าวว่า เห็นด้วยกับอนุกรรมการฯ เนื่องจากถ้า
ปรับลดทุกรายการในอัตราส่วนที่เท่ากันหมดอาจจะทำให้บางรายการจัดการแข่งขันไม่ได้ ทั้งนี้ เรามีหลักเกณฑ์การ
ประเมินรายการแข่งขันไว้แล้ว หากว่ารายการที่เคยให้เกรดการประเมิน A แล้วจะปรับลดงบประมาณลงในปีนี้ 
อาจทำให้ไม่เหมาะสม ซึ่งหากไม่สามารถปรับลดลงได้ก็ให้คงไว้ที่จำนวนเท่าเดิมโดยพิจารณารายการที่สำคัญก่อน  

 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ในเบื้องต้นหากปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 15 ก็จะทำให้รายการที่ได้รับเกรดการประเมิน 
A ได้รับงบประมาณในจำนวนเท่าเดิม และเกรด B จะลดลงอีกร้อยละ 3 จึงทำให้การจัดสรรงบประมาณการให้
การช่วยเหลือฯ จำนวน 54 รายการที่มีศักยภาพจะเป็นวงเงินทั้งสิ้น 296,000,000 บาท ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ
ขอเสนอ 4 ชนิดกีฬาเป้าหมาย และพิจารณารายการที่จัดการแข่งขันภายในไตรมาสแรกต่อไป จึงคงไว้ซึ่งกรอบ
วงเงินที่เสนอ และยังไม่พิจารณาในส่วนของกีฬาฟุตบอลดังกล่าว เนื่องจากมีบางรายการถูกนำออกจากการ
พิจารณาและหากกีฬาฟุตบอลอาชีพยังเป็นชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายก็จะพิจารณาอีกครั้ง 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า เสนอพิจารณารายการที่มีศักยภาพตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอมาข้างต้น และพิจารณา
รายการที่ยื่นคำขอรับการช่วยเหลือฯ เข้ามาโดยพิจารณาแผนบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเป็นหลัก ดังนั้น 
ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของการพิจารณาตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ เพื่อนำข้อมูลเสนอ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพต่อไป 

นายนิธิรุจ ชัยชนะกล อนุกรรมการ กล่าวว่า ทั้ง 4 ชนิดกีฬา จะมีรายการที่เป็น CORE หลัก 
ยกต ัวอย ่ าง เช ่น ก ีฬากอล ์ฟอาช ีพ รายการ All Thailand Golf Tour, Thailand PGA Tour, Thailand 
Development Tour และรายการ Thailand One Day Tour เป็นต้น ส่วนราการที่เป็น Sports tourism อาจจะ
เว้นเอาไว้ก่อนโดยให้ความสำคัญกับรายการที่เป็น CORE หลักก่อน หากงบประมาณคงเหลือก็ให้นำมาพิจารณา
รายการที่เหลืออยู่ 
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นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาทีละรายการโดยยึดตาม
หลักการเดิม  

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ฝ่ายเลขานุการจะนำข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการ และเสนอเพ่ือ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

กีฬาฟุตบอลอาชีพ มีทั้งหมด 7 รายการ โดยในปี พ.ศ. 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 5 รายการ และในปี พ.ศ. 2567 เสนอพิจารณาจำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย รายการ ฟุตซอลไทยลีก 
และฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับกีฬา
ฟุตบอลอาชีพ ทั้งหมด 7 รายการ ภายในกรอบวงเงินที่ปรับลดสัดส่วนร้อยละ 15 ดังนี้ 

๑. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 ในปี พ.ศ. 2566 อนุม ัต ิจ ัดสรรจำนวน 
17,500,000 บาท และในปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายเลขานุการเสนอ จำนวน 14,875,000 บาท 

๒. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 2 ในปี พ.ศ. 2566 อนุมัติจัดสรรจำนวน 9,950,000 บาท 
และในปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายเลขานุการเสนอ จำนวน 8,457,500 บาท 

๓. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 3 ในปี พ.ศ. 2566 อนุม ัต ิจ ัดสรรจำนวน 
16,000,000 บาท และในปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายเลขานุการเสนอ จำนวน 13,600,000 บาท 

๔. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ เอฟเอ คัพ ในปี พ.ศ. 2566 อนุมัติจัดสรรจำนวน 6,000,000 บาท 
และในปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายเลขานุการเสนอ จำนวน 5,100,000 บาท 

๕. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ลีก คัพ ในปี พ.ศ. 2566 อนุมัติจัดสรรจำนวน 5,000,000 บาท 
และในปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายเลขานุการเสนอ จำนวน 4,250,000 บาท 

๖. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก มีคำขอจำนวน 37,579,000 บาท และในปี 
พ.ศ. 2567 ฝ่ายเลขานุการเสนอ จำนวน 6,925,000 บาท 

๗. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ มีคำขอจำนวน 7,936,200 บาท 
และในปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายเลขานุการเสนอ จำนวน 1,082,000 บาท 

ทั้งนี้ การปรับลดกรอบวงเงินจัดสรร จำนวน 280,000,000 บาท หากสนับสนุนรายการที่
เป็นเป้าหมายและมีศักยภาพ จำนวน 54 รายการ เป็นวงเงินทั้งสิ ้น 296 ,495,800 บาท ซึ่งถ้าปรับลดทุก
รายการแล้วจะทำให้บางรายการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและอาจจะทำให้จัดการแข่งขันไม่ได้ ดังนั้น ที่ประชุม
จึงมีมติให้สนับสนุนอย่างเต็มที่ใน 4 ชนิดกีฬาเป้าหมายก่อน แล้วจึงไปพิจารณารายการที่มีศักยภาพภายในกรอบ
วงเงินทีไ่ด้รับ 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นในด้านของกีฬาฟุตบอลอาชีพว่า แต่ละรายการจะต้องมีการ
ขับเคลื่อนในลีกระดับต่างๆ เพ่ือให้กีฬาฟุตบอลอาชีพสามารถขับเคลื่อนและต่อยอดได้ จึงสนับสนุนทั้ง 7 รายการ
โดยปรับลดงบประมาณร้อยละ 15  
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นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า กีฬา
ฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 - 3 และรายการ เอฟเอ คัพ ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงในเรื่องของมูลค่าด้าน
การถ่ายทอดสดที่ลดลงอย่างมาก จึงเสนอให้สนับสนุนในหมวดเงินรางวัลการแข่งขันในจำนวนเท่าเดิม 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ทั้ง 4 ชนิดกีฬาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอคือปรับลดสัดส่วนร้อยละ 15 แต่มติที่ประชุม
เสนอให้พิจารณาทีละรายการตามความเหมาะสม  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
พิจารณากีฬาฟุตบอลอาชีพในภาพรวม โดยรายการ ไทยลีก 2 และ 3 ติดปัญหาอยู่ ซึ ่งถ้าไม่ปรับลดสัดส่วน
รายการ ไทยลีก 1 ลง อาจจะทำให้จัดสรรงบประมาณแก่รายการอื่นได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ รายการ ไทยลีก 1 และ 3 
มีคำขอรับการช่วยเหลือฯ เท่ากัน เพราะเหตุใดจึงเสนอพิจารณาต่างกัน 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 และ 3 เปรียบเทียบจากปี พ.ศ. 2566 ที่ได้รับการ
อนุมัติจัดสรร จำนวน 16,000,000 บาท โดยในปี พ.ศ. 2567 ปรับลดสัดส่วนร้อยละ 15 จากวงเงินจัดสรรใน
ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในเบื้องต้นหากปรับลดสัดส่วนลงร้อยละ 15 ทุกรายการนั้น จะทำให้
บางรายการได้รับงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ ที่น้อยลงมากจึงอาจทำให้เกิดผลกระทบตามมาได้ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
กีฬาฟุตบอลอาชีพ เมื่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของทั้งหมดจะอยู่ประมาณเท่าใด 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า คิดเป็นร้อยละ 11 ของวงเงินคำขอทั้งหมด ซึ่งเพิ่มเติม จำนวน 20 ,000,000 บาท จะคิด
เป็นร้อยละ 25 ของวงเงินคำขอทั้งหมด 280,000,000 บาท  

นายอติชาต ชื ่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู ้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
มีความเห็นว่ากีฬาเจ็ตสกีอาชีพ และกีฬากอล์ฟอาชีพ มีจำนวนนักกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันภายในประเทศ
ค่อนข้างน้อยกว่ากีฬาฟุตบอลอาชีพ จึงเสนอให้พิจารณากีฬาฟุตบอลอาชีพ เนื่องจากในปีนี้มีปัญหาในส่วนของการ
หา Sponsor และเพ่ือไม่ให้ลีกเกิดผลกระทบเพ่ิมมากข้ึน 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลว่าได้ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอาชีพเป็นร้อยละเท่าใด ซึ่งหากไม่
เพียงพอก็จะนำมาหารือร่วมกันอีกครั้ง  

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า กีฬาฟุตบอลอาชีพ จัดสรรจากกรอบวงเงิน จำนวน 280,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.06  

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬาฟุตบอลอาชีพ ได้ตัดรายการ ไทยลีก 1 – 2 ออกจากการพิจารณา จึงยังไม่สามารถ 
นำกรอบวงเงินดังกล่าวมาพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เสนอให้พิจารณากีฬาฟุตบอลอาชีพ อีกครั้ง 
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นายนิธิรุจ ชัยชนะกล อนุกรรมการ กล่าวว่า กีฬาฟุตบอลอาชีพหมายความรวมถึงกีฬา 
ฟุตซอลด้วยหรือไม่ เนื่องจากเป็นรายการใหม่ที่เพ่ิมเติมเข้ามา ในขณะที่ได้รับกรอบวงเงินจัดสรรในจำนวนที่ลดลง 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า เป็นรายการเดิมเพียงแต่นำมาพิจารณาอีกครั ้ง โดยจะต้องพิจารณาระบบนิเวศทาง
เศรษฐกิจว่าช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเท่าใดบ้าง รวมถึงจำนวนผู้เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ทีส่ำคัญในการนำมาพิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณด้วย  

นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า กีฬา
กอล์ฟอาชีพ และกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ คิดเป็นร้อยละเท่าไร 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬากอล์ฟอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 31.42 และกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 15.86 จาก
กรอบวงเงินจัดสรร จำนวน 280,000,000 บาท  

นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า จากที่
คณะอนุกรรมการมีความเห็นให้พิจารณาในรูปแบบที่ 2 คือ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับรายการที่มีศักยภาพ 
๔ ชนิดกีฬาก่อน  แล ้วขอให้ฝ ่ายเลขานุการปร ับงบประมาณส่วนที ่ เหล ือจ ัดสรรให้แก่รายการอื ่น ๆ 
ซึ่งอยากให้พิจารณากีฬากอล์ฟอาชีพ และกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ที่มีสัดส่วนค่อนข้างเยอะ  เพื่อจัดสรรให้กับกีฬา
ฟุตบอลซึ่งมี ecosystem ทางกีฬาที่ใหญ่ สามารถได้รับงบประมาณในสัดส่วนที่เท่าเดิมหรือใกล้เคียงกับของเดิม 
เนื่องจากในปีนี้กีฬาฟุตบอลได้รับผลกระทบอย่างหนักในเรื่องของ Sponsor  อีกทั้งไทยลีก ๒ และ ๓ ได้รับ
ผลกระทบในเรื่องการจัดการแข่งขัน และการถ่ายทอดสดก็มีปัญหาอยู่มากท่ียังไม่สามารถแก้ไขได้ 

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า ขอทบทวนว่าชนิดกีฬาที่มีศักยภาพ ๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬากอล์ฟ และ
กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นกีฬานำร่องที่จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มระบบ ทั้งเรื่องของสโมสรกีฬาอาชีพ  
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ จึงขอเสนอพิจารณาจัดสรรงบประมาณสัดส่วน ดังนี้ กีฬาฟุตบอลร้อยละ ๒๓ กีฬา
วอลเลย์บอลร้อยละ ๘ กีฬากอล์ฟ ร้อยละ ๒๓ และกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๑๐ จะเหลืออีกร้อยละ ๓๖ 
เพ่ือที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดดำเนินการต่อได้ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนน้อยลง จึงต้องแบ่งสัดส่วนการจัดสรร 
โดยจัดสรรให้ ๔ ชนิดกีฬานำร่องในสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖๐ และจัดสรรให้อีก ๑๐ ชนิดกีฬาที่เหลือในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ ๔๐ หรือน้อยกว่า เพื่อให้การดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณากรอบวงเงินของแต่ละชนิดกีฬาก่อน แล้วค่อยไปจัดสรรงบประมาณลงในแตล่ะ
รายการอีกครั้ง 

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า หากพิจารณางบประมาณของ ๔ ชนิดกีฬานำร่องอยู่ที่ร้อยละ ๖๐ และกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์เดิมได้รับ
การสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ ๕ ดังนั้นจึงขอเสนอสัดส่วนแต่ละกีฬา ดังนี้ กีฬาฟุตบอล ร้อยละ ๒๓ กีฬากอล์ฟ
ร้อยละ ๒๓ กีฬาวอลเลย์บอล ร้อยละ ๗  และกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๗  

นายก้องศักด ... 

42



นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ขอให้ฝ่ายเลขานุการใส่ตัวเลขสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเป็นร้อยละลงในแต่ละชนิดกีฬาก่อนเพื่อที่จะ เป็น
กรอบกว้างๆ ไว้ใช้สำหรับนำไปพิจารณาจัดสรรต่อของแต่ละรายการอีกครั้ง 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า สรุปกรอบสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแต่ละชนิดกีฬา ดังนี้ กีฬาฟุตบอล ร้อยละ ๒๓ 
กีฬาวอลเลย์บอล ร้อยละ ๗  กีฬากอล์ฟร ้อยละ ๒๓ กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๗  กีฬาเจ็ตสก ีร้อยละ ๑๒ 
กีฬาเทนนิส ร้อยละ ๕.๗๙  กีฬาแบดมินตัน ร้อยละ ๒.๖๗  กีฬาแข่งรถยนต์ ร้อยละ ๕.๖๕  กีฬาจักรยาน ร้อยละ 
๒.๖๑ กีฬาสนุกเกอร์ ร้อยละ ๒.๕๗  กีฬาบาสเกตบอล ร้อยละ ๕.๗  กีฬาโบว์ลิ่ง ร้อยละ ๐.๗๓  กีฬาอีสปอร์ต ร้อยละ 
๑.๗๙ และไม่ได้ให้การสนับสนุนกีฬาตะกร้อ 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
วงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนลดลงถึง ๕๐กว่าล้านบาท ซึ่งลดลงไปมาก ดังนั้น 
แม้นโยบายจะมุ่งเน้นสนับสนุน ๔ ชนิดกีฬานำร่อง ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬากอล์ฟ และกีฬาแข่ง
รถจักรยานยนต์ ซึ่งหากวงเงินที่ให้การสนับสนุนเท่าเดิมหรือลดลงใกล้เคียงวงเงินเดิมในปีที่ผ่านมา สาเหตุจาก
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรน้อยลงและมีจำกัด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้พยายามจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การ
สนับสนุนอย่างที่สุดโดยให้ความสำคัญอย่างสูงสุดแล้ว โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการคำนวณวงเงินของกีฬาฟุตบอลตาม
สัดส่วนร้อยละ ๒๓ คิดเป็นวงเงินเท่าไหร่ ลดลงหรือเท่าเดิมเม่ือเทียบกับวงเงินที่ให้การสนับสนุนปีที่ผ่านมา 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า วงเงินที่จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกีฬาฟุตบอล ร้อยละ ๒๓  

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า หากพิจารณาตามหลักการก็จะคงไว้ที่จำนวนเท่าเดิม 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
จัดสรรวงเงินงบประมาณให้กีฬาฟุตบอลอยู่ที่ ๕๔ ล้านบาท เท่ากับวงเงินที่ให้การสนับสนุนเดิมของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากกีฬาฟุตบอลได้รับผลกระทบในเรื่องของการถ่ายทอดสดหรือค่าลิขสิทธิ์ และการจัดการ
แข่งขันที่ติดขัด โดยระบบนิเวศของกีฬาฟุตบอลอาชีพนั้นได้รับผลกระทบในส่วนของการมีนักกีฬาอาชีพจำนวน
มาก ทั้งในลีก 1 และลีก 2 ซึ่งหากคงงบประมาณตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ จะทำให้กีฬาฟุตบอลอาชีพมี
น้ำหนักมากกว่ากีฬาชนิดอื ่น ทั ้งนี ้ ขอให้คณะอนุกรรมการฯ อธิบายรายละเอียดในส่วนของการคงไว้ซึ่ง
งบประมาณเท่าเดิมว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไรบ้าง 

นายอติชาต ชื ่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู ้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
งบประมาณท่ีได้รับจากค่าลิขสิทธิ์ของปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนประมาณ 400,000,000 บาท  

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า กีฬาฟุตบอลอาชีพที่พิจารณาในครั้งนี้มีจำนวนร้อยละ 54.5  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
กีฬาฟุตบอลอาชีพ และกีฬาฟุตซอลอาชีพ หากจะคงไว้ซึ่งงบประมาณเท่าเดิมจะต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์การ
จัดการแข่งขันและภาพรวมในหลายๆ ด้าน โดยผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจะต้องไปหารือร่วมกับสมาคม
กีฬาอาชีพในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดทำผลการ
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พิจารณาผลสัมฤทธิ์ โดยพบว่ากีฬาฟุตบอลอาชีพมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่ากีฬาฟุตซอลอาชีพ จึงเสนอให้แจ้งผลการ
พิจารณากับสมาคมกีฬาอาชีพเพ่ือรับทราบด้วย  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เสนอให้ความสำคัญกับกีฬาฟุตบอลอาชีพและกีฬาฟุตซอลอาชีพเป็นอันดับแรก เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและ
ช่วยแก้ปัญหาในส่วนของสมาคมกีฬาอาชีพในเรื่องของปัญหาด้านลิขสิทธิ ์การถ่ายทอดสด จึงเสนอให้ฝ่าย
เลขานุการคำนวณตัวเลขให้มีความเหมาะสมอีกครั้ง  

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า การไปประเมินอยากให้ดูหลายๆ มิติ ดูทั้งระบบนิเวศ แต่ละชนิดกีฬาไม่ควรมีตัวชี้วัดเดียวกันโดยจะต้อง
เพิ่มตัวชี้วัดในหลายๆ ด้านทั้งอุตสาหกรรม จำนวนประชากร ทั้งนี้ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาตัวชี้วัดให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ในของปีนี้ถ้าเป็นไปตามที่ท่านรองทำไว้ ต้องมีแผนหรือพรีเซนต์แผนแล้วว่าเขาจะปรับปรุงจากที่เคยทำยังไง จะได้
รู้ว่าต้องทำอย่างไร หรือต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาดูทั้งองคาพยพ  

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลแล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณา  

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
เห็นด้วยกับทั้ง 4 ชนิดกีฬา โดยฝ่ายเลขานุการจะต้องตอบคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงจัดสรรงบประมาณในจำนวน
เท่าเดิม ทั้งนี้ เสนอให้มีการปรับงบประมาณของแต่ละรายการลง 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำข้อมูลตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ และให้สมาคมกีฬาอาชีพทั้ง 4 ชนิดกีฬา 
เข้ามาชี ้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเน ินงานให้ทราบอีกครั ้ง เพื ่อนำมาประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ เสนอในหลักการให้คงไว้เท่าเดิม 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการปรับงบประมาณอีกครั้ง และจะเวียนแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาเพ่ือรับนรองแผนและรายละเอียดให้เป็นไปตามกรอบที่วางเอาไว้อีกครั้งนึง 

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า เสนอให้ยึดตามหลักการที่วางไว้ แล้วกลับมาพิจารณาอีกครั้งในรายละเอียด 

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
เนื่องจากผมติดภารกิจเร่งด่วนกะทันหัน จึงขอมอบให้นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬา
มวย รองประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมต่อไป  

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า งบประมาณที่จัดสรรให้แก่กีฬาวอลเลย์บอลร้อยละ ๗ คิดเป็นวงเงินเท่าไหร่ 
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นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า งบประมาณที่จัดสรรให้แก่กีฬาวอลเลย์บอลร้อยละ ๗ เป็นวงเงิน 19,600,000 บาท  โดย
ให้การสนับสนุนจำนวน 4 รายการ ได้แก่ รายการ ไทยแลนด์ ลีก (หญิง) , รายการ ไทยแลนด์ ลีก (ชาย) , รายการ 
โปรชาเลนจ์ (ชาย)  และรายการ โปรชาเลนจ์ (หญิง)  

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า ขอให้รายงานวงเงินตามกรอบงบประมาณที่จัดสรรก่อน  แล้วค่อยมาสรุปวงเงิน
ที่ให้การสนับสนุนในแต่ละรายการให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบอีกครั้ง  กรอบงบประมาณที่จัดสรรให้แก่กีฬา
กอล์ฟร้อยละ ๒๓ คิดเป็นวงเงินเท่าไหร่ 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า งบประมาณที่จัดสรรให้แก่กีฬากอล์ฟ จากเดิม 87,975,000 บาท ปรับลดเป็นร้อยละ 23 
เป็นวงเงิน 64,400,000 บาท   

นายนิธิรุจ ชัยชนะกล อนุกรรมการ กล่าวว่า ขอให้นำรายการที่เป็น CORE หลักของกีฬา
กอล์ฟที่เป็นการพัฒนานักกีฬาอย่างแท้จริงมาพิจารณาก่อน ได้แก่ รายการ ALL Thailand Golf Tour , รายการ 
Thailand PGA Tour , รายการ Thailand Development Tour , รายการ Thailand One Day Tour , รายการ 
Thailand Champions Tour และรายการ Thai LPGA Tour 2024  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
รายการกอล์ฟที่กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด  กองทุนฯ ยังไม่เห็นสิ่งที่เกิดจากรายการที่บอกว่าเป็น 
CORE หลัก มีผลลัพธ์อะไรที่ให้กลับมาที่กองทุนฯ บ้าง จึงอยากให้ให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพมาพรีเซนต์
ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วย  และการที่กองทุนฯ ได้ให้ในส่วนของเงินรางวัลและค่าเช่าสถานที่นั้น ยังไม่เห็นภาพที่เป็น
การรับรู้ว่าเงินรางวัลมาจากกองทุนฯ เนื่องจากมีผลต่อตัวชี้วัดของกองทุนฯ ด้วย 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ในทุกๆรายการจะมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละรายการ ซึ่งจะมีการรายงานผล
การดำเนินงาน  มีการจัดทำป้ายเงินรางวัลที่มีโลโก้ของกองทุนฯ ทุกครั้ง อีกท้ังมีการประกาศถึงกองทุนฯ อยู่เสมอ 

นายนิธิรุจ ชัยชนะกล อนุกรรมการ กล่าวว่า งบประมาณที่จัดสรรให้แก่กีฬากอล์ฟจะอยู่ที่
วงเงิน 64,400,000 บาท หรือยังสามารถปรับเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ 

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า ถ้าหากในวันนี้เปิดโอกาสให้ชี้แจงเพ่ือขอเพ่ิมกรอบวงเงินในการจัดสรรงบประมาณ ทุกสมาคมฯ ก็จะต้อง
ขอชี้แจงทั้งหมด  วงเงินงบประมาณที่จัดสรรก็จะมีจำนวนไม่เพียงพอให้แก่ทุกชนิดกีฬา  คณะอนุกรรมการฯ 
ได้พิจารณาจัดสรรด้วยความเป็นธรรมแล้ว 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ต้องเข้าใจว่าคณะอนุกรรมการฯ พยายามจัดสรรให้แต่ละกีฬาอย่างดีที่สุด เพราะเมื่อไปเข้าสู่การพิจารณาของ
กองทุนฯ ก็ไม่รู้ว่าจะเห็นชอบตามนี้หรือไม่ อาจจะมีการปรับลดเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ดังนั้น เฉพาะรายการกอล์ฟขอนัดหมายหารือในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 แล้วแจ้งเวียนมติ
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบก่อนเสนอคณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาต่อไป 
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นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า ขอให้เชิญผู้จัดการกองทุนฯ และคณะทำงานของกองทุน เข้าร่วมพิจารณาด้วย 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า จากกรอบในการพิจารณาวงเงินจัดสรรกีฬาฟุตบอล ร้อยละ ๒๓ เป็นเงิน 64,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำหลักการนี้ไปจัดสรรวงเงินในรายการแข่งขันที่เสนอพิจารณาให้การสนับสนุน โดยในส่วน
ของรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 รายการแรกท่ีเป็นกีฬาฟุตบอลจะให้การสนับสนุนในวงเงินเดิมเนื่องจากเหตุผล
ที่คณะอนุกรรมการฯ ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนฟุตซอล 2 รายการจะปรับลดลง 15% จะอยู่ในกรอบวงเงินที่ 
62,458,481 บาท ดังนี้ 

1. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
17,500,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 17,500,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

2. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
9,950,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 9,950,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

3. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
17,500,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 16,000,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

4. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ เอฟเอ คัพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
10,000,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 6,000,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

5. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ลีก คัพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
10,850,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 5,000,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

6. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 37,579,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 6,925,800 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

7. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 7,936,200 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 1,082,681 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

กีฬาวอลเลย์บอล ร้อยละ ๗ เป็นเงิน 19,6๐๐,๐๐๐ บาท เสนอพิจารณาให้การสนับสนุน 
จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รายการ ไทยแลนด์ ลีก (หญิง) , รายการ ไทยแลนด์ ลีก (ชาย) , รายการ โปรชาเลนจ์ 
(ชาย) และรายการ โปรชาเลนจ์ (หญิง) 

กีฬากอล์ฟ ร้อยละ ๒๓ เป็นเงิน 64,4๐๐,๐๐๐ บาท เสนอพิจารณาให้การสนับสนุน จำนวน 
6 รายการ ได้แก่ รายการ ALL Thailand Golf Tour , รายการ Thailand PGA Tour, รายการ Thailand 
Development Tour , รายการ Thailand One Day Tour , รายการ Thailand Champions Tour และรายการ 
Thai LPGA Tour 2024  ตามที่อนุกรรมการฯ เสนอซึ่งจะมีวงเงินเสนอพิจารณาเกินกรอบวงเงินที่จัดสรร ดังนั้น
ในจึงปรับลดวงเงินพิจารณาจัดสรรให้แต่ละรายการลดลง 15% เหมือนกีฬาชนิดอื่น  

และในส่วนของชนิดกีฬาอื่นๆ นั้น การพิจารณาวงเงินจัดสรรตามกรอบร้อยละ จะคิดเป็น
วงเงินดังนี้ กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ร้อยละ ๗ เป็นเงิน 19,6๐๐,๐๐๐ บาท กีฬาเจ็ตสกีร้อยละ ๑๒ เป็นเงิน 
33,6๐๐,๐๐๐ บาท กีฬาเทนนิสร้อยละ ๕.๗๙ เป็นเงิน 16,219,๐67 บาท กีฬาแบดมินตันร้อยละ ๒.๖๗ 
เป็นเงิน 7,48๐,๐๐๐ บาท กีฬาแข่งรถยนต์ร้อยละ ๕.๖๕ เป็นเงิน 15,831,633 บาท กีฬาจักรยานร้อยละ 
๒.๖๑ เป็นเงิน 7,31๐,๐๐๐ บาท กีฬาสนุกเกอร์ร้อยละ ๒.๕๗ เป็นเงิน 7,185,889 บาท กีฬาบาสเกตบอล 
ร้อยละ ๕.๗ เป็นเงิน 15,954,5๐๐ บาท กีฬาโบว์ลิ่งร้อยละ ๐.๗๓ เป็นเงิน 2,๐46,8๐๐ บาท กีฬาอีสปอร์ต
ร้อยละ ๑.๗๙ เป็นเงิน 5,0๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ได้ให้การสนับสนุนกีฬาตะกร้อ 

นายทนุเกียรติ ... 
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นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธานอนุกรรมการ 
กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการพิจารณาตามกรอบร้อยละที่คณะอนุกรรมการฯไดใ้ห้
ความเห็นชอบของแต่ละชนิดกีฬาไว้แล้วนั้น ทำให้มีเงินกรอบวงเงินยังคงเหลืออยู่ที่ ๔ ล้านกว่าบาท ซึ่งอาจจะมี
การดำเนินงานในเชิงนโยบายเพิ่มเติม ทั้งนี้จะนำเรียนหารือในรายละเอียดกับผู้ว่าการต่อไป 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า เพื่อให้สามารถนำผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกีฬา
อาชีพได้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะขอเสนอพิจารณาจัดสรรในรายการแข่งขันเดิมที่เคยได้รับการจัดสรร ยกเว้นกีฬา
กอล์ฟที่จะจัดสรรตามรายการที่อนุกรรมการฯ เสนอ  โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดทำข้อมูลรายละเอียดของรายการ
แข่งขันเพื่อเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองแผนและรายละเอียดการให้การ
ช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 
47 รายการ  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม 
และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 47 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งหมด 276,237,170 บาท ดังนี้ 

1. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
17,500,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 17,500,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

2. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
9,950,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 9,950,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

3. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ไทยลีก 3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
17,500,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 16,000,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

4. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ เอฟเอ คัพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 10,000,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 6,000,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

5. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ลีก คัพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน
10,850,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 5,000,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

6. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลไทยลีก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 37,579,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 6,925,800 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

7. กีฬาฟุตบอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลเดอะแชมเปี ้ยนชิพ ขอร ับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 7,936,200 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 1,082,681 บาท ในหมวดเงิน
รางวัลการแข่งขัน 

8. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ ลีก (หญิง) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป ็ น เ ง ิ น  จำนวน  58,333,700 บาท  เ สนอพ ิ จ า รณา  จำนวน  10,900,000 บาท  ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 9,000,000 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
1,900,000 บาท 

9. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ ลีก (ชาย) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 58,333,700 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 8,800,000 บาท ในหมวดเงินรางวัล 
การแข่งขัน 

10. กีฬาวอลเลย์บอล ...
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10. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ (ชาย) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเง ิน จำนวน 5,428,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 1,000,000 บาท ในหมวดค่าใช้จ ่าย 
ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน 

11. กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ (หญิง) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 5,428,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 1,000,000 บาท ในหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่
จัดการแข่งขัน 

12. ก ีฬากอล ์ฟอาช ีพ  รายการ ALL Thailand Golf Tour ขอร ับการสน ับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 38,000,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 25,500,000 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน 

13. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thailand PGA Tour ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 19,140,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 13,600,000 บาท ในหมวดเงินรางวัล 
การแข่งขัน 

14. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thailand Development Tour ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 8,000,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 6,800,000 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน 

15. ก ีฬากอล ์ฟอาช ีพ  รายการ Thailand One Day Tour ขอร ับการสน ับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 2,500,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,125,000 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน 

16. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thailand Champions Tour ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 8,600,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 5,100,000 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน 

17. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ Thai LPGA Tour 2024 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 29,731,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 11,390,000 บาท ในหมวดเงินรางวัล 
การแข่งขัน 

18. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2024
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 11,450,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 6,300,000 บาท 
ในหมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน  จำนวน 1,900,000 บาท และหมวดค่าใช้จ ่าย 
ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 4,400,000 บาท 

19. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ OR BRIC Superbike 2024 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 17,300,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 4,904,800 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 1,500,000 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
3,404,800 บาท 

20. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ R2M Thailand Superbikes 2024 ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 3,267,600 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 1,384,000 บาท 
ในหมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จำนวน 120,400 บาท หมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 
จำนวน 705,600 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 558,000 บาท 

21. กีฬารถจักรยานยนต์ ...
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21. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ FMSCT Thailand Road Racing 2024 ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 6,455,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 1,554,000 บาท 
ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

22. กีฬารถจักรยานยนต์อาชีพ รายการ FMSCT Thailand Motocross 2024 ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,450,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,793,000 บาท 
ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 1,830,000 บาท หมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
750,000 บาท และหมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จำนวน 213,000 บาท 

23. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ WGP#1 Waterjet World Cup ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 32,231,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 15,000,000 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 8,937,500 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
6,062,500 บาท 

24. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ WGP#1 Waterjet World Series ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 44,160,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 10,600,000 บาท ในหมวด 
ค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน  

25. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ วอร์เตอร์เจ็ต โปร ทัวร์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 12,828,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 8,000,000 บาท ในหมวดเงินรางวัล 
การแข่งขัน จำนวน 2,980,000 บาท หมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 4,200,000 บาท 
และหมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จำนวน 820,000 บาท 

26. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 20,638,860 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 3,626,151 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 3,300,000 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
326,151 บาท 

27. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ ไอทีเอฟ โปร เซอร์กิต ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 13,449,600 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 4,186,250 บาท ในหมวดเงินรางวัล 
การแข่งขัน จำนวน 3,600,000 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 586,250 บาท 

28. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ แชมป์เป ี ้ยนชิพ ขอร ับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 13,154,400 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,839,166 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 2,450,000 บาท และหมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 
จำนวน 389,166 บาท 

29. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ TATP Tour ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 5,437,200 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 3,017,500 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 
2,550,000 บาท หมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จำนวน 280,000 บาท และหมวด
ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 187,500 บาท 

30. กีฬาเทนนิสอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น (หญิง) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 7,470,500 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,550,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

31. กีฬาแบดมินตัน...

...
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31. กีฬาแบดมินตันอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเง ิน จำนวน 6,800,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,125,000 บาท ในหมวดเง ินรางวัล 
การแข่งขัน 

32. กีฬาแบดมินตันอาชีพ รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงิน จำนวน 13,600,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 5,355,000 บาท ในหมวดเงินรางวัล 
การแข่งขัน 

33. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ Thailand Super Series ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 13,517,200 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,550,000 บาท ในหมวด
ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน 

34. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ IDEMITSU Super Endurance ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 4,500,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,399,295 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 1,000,000 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
1,399,295 บาท 

35. กีฬาแข่งรถยนต์อาช ีพ รายการ Bangsaen Grand Prix ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 18,950,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 3,400,000 บาท ในหมวด
ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน 

36. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ GT World Challenge Asia ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 11,800,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,197,293 บาท ในหมวด
ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 1,750,000 บาท และหมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
การแข่งขัน จำนวน 447,293 บาท 

37. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ RAAT Thailand Endurance International
Championship ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 7,421,800 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 
2,399,295 บาท ในหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน 

38. กีฬาแข่งรถยนต์อาชีพ รายการ RAAT Thailand Rally Championship ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,494,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,885,750 บาท 
ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 800,000 บาท หมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
1,470,000 บาท และหมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จำนวน 615,750 บาท  

39. กีฬาจักรยานอาชีพ รายการ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ (ชาย) ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 5,100,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 4,250,000 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน 

40. กีฬาจักรยานอาชีพ รายการ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ (หญิง) ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 3,700,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 3,060,000 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน 

41. กีฬาสนุกเกอร์อาชีพ รายการ สนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนน ดิวิชั ่น 1 ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 14,504,200 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 4,786,594 บาท 
ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 

42. กีฬาสนุกเกอร์ ...
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42. กีฬาสนุกเกอร์อาชีพ รายการ สนุกเกอร์ Asia Oceania Q school ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 7,450,800 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,399,295 บาท 
ในหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน 

43. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ บาสเกตบอล ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 17,200,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 5,414,500 บาท 
ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 3,000,000 บาท หมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
1,414,500 บาท และหมวดค่าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จำนวน 1,000,000 บาท 

44. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ 3x3 ไทย บาสเกตบอล ลีก ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 23,682,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 4,590,000 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 4,002,000 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 
588,000 บาท 

45. กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ รายการ 3x3 บาสเกตบอล ไทยซุปเปอร์ลีก ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 19,932,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 5,950,000 บาท 
ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน จำนวน 4,800,000 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน 
จำนวน 1,150,000 บาท 

46. ก ีฬาโบว ์ล ิ ่ งอาช ีพ  รายการ Thailand Bowling Tour ขอร ับการสน ับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 6,938,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 2,046,800 บาท ในหมวด 
เงินรางวัลการแข่งขัน 

47. กีฬาอีสปอร์ตอาชีพ รายการ ROV TEPL ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
จำนวน 21,000,000 บาท เสนอพิจารณา จำนวน 5,000,000 บาท ในหมวดเงินรางวัลการแข่งขัน 
จำนวน 3,000,000 บาท และหมวดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 2,000,000 บาท 

      กรอบวงเงินจัดสรรทั้งหมด 280,000,000 บาท จัดสรรตามหลักเกณฑ์ จำนวน 
276,237,170 บาท คงเหลือ จำนวน 3,762,830 บาท 

      ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการนำเวียนแจ้งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 

2.2 โครงการนำร่องการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร 
(Pilot Project) 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้เล็งเห็น 
ถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มระบบและครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ 
ไปจนถึงปลายน้ำ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายกีฬาภูมิภาค ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างทัศนคติและทักษะพื้นฐานดูเป็น เล่นได้ เพิ่มประชากรและ  
ความนิยมให้กับชนิดกีฬาเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่และโอกาสให้กับนักกีฬา บุคลากร ที่มีศักยภาพได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีความสามารถสูง ต่อยอด
ประกอบอาชีพได้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐานกีฬาอาชีพ นั้น  

ที่ประชุม ... 
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ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศไทย 
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็ม
ระบบและครบวงจร โดยให้มีโครงการนำร่อง (Pilot Project) จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วอลเลย์บอล 
กอล์ฟ จักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามเนื ่องจากชนิดกีฬาฟุตบอลซึ ่งเป็นกีฬาที ่ได้รับความนิยมสูงที ่สุดและมี  
ความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นกีฬามหาชน แต่ในปัจจุบันอาจประสบปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา
เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ถึงแผนงานโครงการและแนวทาง  
การพัฒนาร่วมกันเพื่อทำให้กีฬาฟุตบอลกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองเพื ่อพิจารณาการให้ความคุ ้มครอง การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติรับทราบมติ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ กีฬาอาชีพในเรื่องดังกล่าวและได้เห็นชอบในหลักการ การส่งเสริมและพัฒนากีฬา
ของชาติอย่างเต็มระบบและครบวงจร โดยให้มีโครงการนำร่อง (Pilot Project) จำนวน 4 ชนิดกีฬาประกอบดว้ย 
1. ฟุตบอล 2. วอลเลย์บอล 3. กอล์ฟ 4. จักรยานยนต์ โดยให้แยกโครงการดังกล่าวออกจากแผนงานปกติของ
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน กีฬาอาชีพ และให้นำไปเป็นแผนงานเฉพาะของกองทุนฯแยกออกไป 
เป็นอีก 1 แผนงาน ซึ่งเป็นนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยตรง และให้แต่ละสมาคมฯ มานำเสนอ
แผนงานดำเนินงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ได้เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ พ.ศ. 2567 – 2570 และกรอบวงเงินแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
พ.ศ. 2567 และแผนงานภาพรวมระยะ 4 ปี (ปี 2567 – 2570) โดยมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และกองทุนฯ ดำเนินการหารือร่วมกันเพื่อปรับถ้อยคำและปรับหัวข้อแผนงานโครงการต่าง  ๆ ที่จะดำเนินการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว อีกทั้งที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการ การดำเนินงานโครงการนำร่องการ
ส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มระบบและครบวงจร (Pilot Project) ซึ่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย อาทิ ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในแต่ละ 
ชนิดกีฬา เพื่อพัฒนาแต่ละชนิดกีฬาเป้าหมายที่เป็นชนิดกีฬานำร่องสู่ความสำเร็จและให้นำเสนอรายละเอียด  
การดำเนินงานแต่ละชนิดกีฬา ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถสะท้อนความคาดหวัง
ของการพัฒนากีฬาของประเทศให้ประสบความสำเร็จสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เล็งเห็นว่า การจะพัฒนาอย่างเต็มระบบและครบวงจรได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาผ่านกลไกการแข่งขัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญท่ีจะสร้างพื้นท่ีและโอกาสตั้งแต่ระดับรากหญ้า ระดับเยาวชน แข่งขันในระดับจังหวัด แข่งขัน
ในระดับประเทศ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ไปจนถึงระดับอาชีพ และต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาผู้ฝึกสอน บุคลากร อย่างเป็นระบบและนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดควบคู่ไปกับกลไกการแข่งขันด้วย เป็น Eco System ของการพัฒนาในชนิดกีฬานั้น ๆ ทั้งนี้ สำนักงาน
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ จึงได้เชิญสมาคมในชนิดกีฬานำร่องจำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
กอล์ฟ และจักรยานยนต์ มานำเสนอแผนงาน/โครงการ รวมไปถึงงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มระบบและครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ 
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จึงเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานโครงนำร่องการส่งเสริมและพัฒนา 
กีฬาของชาติอย่างเต็มระบบและครบวงจร (Pilot Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ชนิดกีฬา
นำร่อง 

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของ
การพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล สมาคมฯ เริ่มจากการพัฒนาแบบครบวงจรไปสู่ความเป็นเลิศมาก่อน ก็คือการจัด  
ให้ม ีการแข่งขันระดับเยาวชนในทุกรุ ่นอาย ุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี ทั ้งทีมชายและทีมหญิง 
ทั้งวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด  ได้ดำเนินการทำโครงการมาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ
มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อมีกีฬาอาชีพเข้ามาประมาณ 10 ปีที่แล้ว สมาคมฯ จึงต่อยอดจากกีฬาเป็นเลิศ
มาสู่ความเป็นกีฬาอาชีพ ซึ่งก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสโมสร  มีการ
พาผู ้บริหารสโมสรไปดูงานต่างประเทศ แต่ด้วยวัฒนธรรมกีฬาในประเทศไทยโดยภาพรวมยังไม่เหมือนกับ
วัฒนธรรมกีฬาของต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาไปสู่อาชีพจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป และต้องค่อยๆ ต่อยอดกัน
ระหว่างความเป็นกีฬาเป็นเลิศกับการเป็นกีฬาอาชีพ เพราะฉะนั้นในส่วนของการพัฒนาที่สมาคมฯ ได้เตรียมไว้ 
จะมีในส่วนของการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ เรื่องการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาและบุคลากรไปสู่
ความเป็นกีฬาอาชีพ อีกทั้งได้เพิ่มโครงการพัฒนาระดับรากหญ้า ซึ่งในปัจจุบันถ้าพูดถึงการแข่งขันระดับรากหญ้า 
ในรุ่นต่างๆ สมาคมฯ ดำเนินการจัดหาผู้สนับสนุนเอง แต่ตั้งแต่หลังโควิด-19 ก็มีปัญหาอยู่ 2 รุ่นอายุ คือ รุ่นมินิ
วอลเลย์บอล (12 ปี) เดิมบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ไดใ้ห้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก
ภาวะโควิด-19 ทำให้รายได้ของบริษัท วิทยุการบินฯ ติดลบจึงขอระงับการสนับสนุนไปประมาณ 3 - 4 ปีแล้ว 
ในปีนี้เองก็ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนเพราะอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งความจริงในรุ่นอายุ 12 ปี เป็นรุ่นที่
สร้างพื้นฐานได้ดีมาก เพราะว่าบริษัท วิทยุการบินฯ จัดการแข่งขันในทุกจังหวัด แต่ละประเภททั้งทีมชายและทีม
หญิงมีเด็กๆ จากบนเขาบนดอยชนบทห่างไกลมาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อบริษัท วิทยุการบินฯไม่ได้
ให้การสนับสนุน ทำให้สมาคมฯ จึงต้องจัดการแข่งขันแบบประหยัดจากงบประมาณที่มีเหลืออยู่ จำนวนของทีม 
ที่เข้าร่วมการเข้าร่วมแข่งขันก็ลดน้อยลงไป เนื่องจากสมาคมฯ ไม่มีงบประมาณมากพอเหมือนที่บริษัท วิทยุการบินฯ 
จัดการแข่งขันได้  อีกรุ่นคือรุ่นอายุ 14 ปี เดิมสายการบินแอร์เอเชียเป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้สายการ
บินแอร์เอเชียก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับบริษัท วิทยุการบินฯ ก็คือรายได้ลดลงทำให้ไม่สามารถให้การสนับสนุน
การแข่งขันได้จึงขอระงับการสนับสนุนไว้ชั่วคราว  แต่อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ พิจารณาเห็นว่าหากไม่จัดการแข่งขัน
ใน 2 รุ่นอายุดังกล่าว แผนในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะในระดับฐานล่าง ก็จะขาดช่วง จะทำให้ไม่มี
นักกีฬามาทดแทนรุ่นพี่ๆได้ รวมถึงยังตัดโอกาสของเด็กในชนบทห่างไกลจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอีกด้วย 
ดังนั้นจึงใช้งบประมาณของสมาคมฯ ที่เหลืออยู่มาจัดการแข่งขันดังกล่าว ซึ่ง ณ วันนี้สมาคมฯ ก็ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณโ์ควิด-19 มาประมาณ 3 - 4 ปีแล้ว ทำให้งบประมาณแทบจะไม่มีเหลือพอในการที่จะดำเนินการ
จัดการแข่งขันได้ ประกอบกับช่วง 2 - 3 ปีหลังมานี้ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) จัดการแข่งขันทุกรุ่น
อายุ ทั้งรุ่น 16 ปี, รุ่น 18 ปี และรุ่น 20 ปี  ทั้งรายการชิงแชมป์โลกและรายการชิงแชมป์เอเชีย เลยทำให้สมาคมฯ 
ต้องนำงบประมาณมาเตรียมดำเนินการในส่วนนี้เพิ่มข้ึนมากกว่าเดิมอีก  ส่วนนึงนั้นได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แต่ด้วยที่มีจำนวนรายการการแข่งขันที่เพิ่มเข้ามา
อย่างมากและรวดเร็วไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินงานตั้งแต่แรก ทำให้ต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่เดิม ทำให้ในขณะนี้
งบประมาณแทบจะหมดแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ต้องใช้ความพยายามไม่ให้การพัฒนานั ้นขาดช่วง 
จำเป็นต้องให้มีความต่อเนื่อง เพราะหัวใจของความสำเร็จที่นำพาวอลเลย์บอลมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะการเริ่ม
พัฒนาจากฐานรากมาต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ดำเนินการมา 
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ในส่วนภาพรวมของการพัฒนาการเป็นกีฬาอาชีพ สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน 3 
รายการ ตามท่ีนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ได้ให้แนวทางไว้ คือ หนึ่งเรื่องของอะคาเดมี (Academy) ก็คือการแข่งขัน
ระดับเยาวชนเพื่อเตรียมขึ้นมาเป็นนักกีฬาในสโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมฯ ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี รายการ
ที่สองได้แก ่รายการโปรชาเลนจ์ เป็นการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกทีมเข้ามาทดแทนทีมที่ตกชั้นจากไทยแลนด์ลีก ซึ่งในช่วง 
10 กว่าปีที่ผ่านมา ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น อาจจะยังไม่เทียบเท่ากับระดับต่างประเทศ ต้อง
ยอมรับว่าในเรื่องของความเป็นอาชีพของกีฬาประเภททีมในประเทศไทยค่อนข้างจะทำได้ยาก แต่อย่างน้อย ณ 
วันนี้นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ชมกีฬา แฟนคลับ ก็เริ่มรู้ว่ามีเรื่องของความเป็นกีฬาอาชีพแล้ว ไม่ได้
หยุดอยู่แค่กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สามารถแยกออกได้ว่าอย่างไรคืออาชีพ อย่างไรคือสมัครเล่น และจากการที่เรามี
นักกีฬาวอลเลย์บอลไปเล่นในสโมสรต่างประเทศ ยิ่งทำให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไปสู่อาชีพ
ชัดเจนขึ้น  เป็นการกระตุ้นให้ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ชมกีฬา ให้ความสนใจในเรื่องของการแข่งขันระดับอาชีพมาก
ขึ้น ทั้งในแง่ของการติดตามดู ติดตามชม เห็นได้จากการมีผู้เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลใน
ประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แฟนคลับเริ่มมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ถึงจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็เป็น
ลักษณะที่มีความชัดเจนมากข้ึน ถ้าในช่วงนี้เรามาช่วยกันทำให้ความไปสู่อาชีพก้าวไปได้เร็วข้ึนก็นับว่าเป็นจังหวะที่ดี  

ในส่วนของโครงการที ่สมาคมฯ มานำเสนอในวันนี ้จะมีในส่วนของการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และบุคลากรในด้านอื่นๆ ทั้งในส่วนของการปูพื้นฐานการพัฒนาจากรากหญ้าไปสู่เยาวชน 
ซ่ึงโครงการในปีที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทุกสโมสรให้ความร่วมมือ นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการมีความ
ตั้งใจอย่างมาก และยังเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากวิทยากรที่มาทำโครงการในเรื่องการพัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่กีฬา
อาชีพ ได้แก่ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล 7 เซียน มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
โดยทุกคนมาช่วยกันทำโครงการด้วยจิตอาสาและทุ่มเท รวมถึงต่อยอดโครงการโดยคัดเลือกนักกีฬา เยาวชนให้มี
โอกาสไปศึกษาดูรูปแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขันของสโมสรในต่างประเทศ เป็นการเรียนรู้การพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอลอาชีพของต่างประเทศเพื่อนำกลับมาพัฒนาตนเองทั้งด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการ
อาชีพด้วย นอกจากนี ้ย ังมีโครงการพัฒนาผู ้ฝ ึกสอนยกระดับสู ่อาชีพ เพราะผู ้ฝ ึกสอนส่วนใหญ่จะอยู ่ใน
สถาบันการศึกษาซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ฝึกสอนของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอยู่ และอีกส่วนที่มีความจำเป็นต้อง
พัฒนาไปให้ทันยุคสมัยคือผู้ตัดสิน เพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะ สมาคมฯ 
จึงให้ความสำคัญกับกลุ่มของผู้ตัดสินค่อนข้างมาก ทั้งนี้ สมาคมฯ จะขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพในเรื่องของการเพิ่มเติมบุคลากรบางประเภท เนื่องจากทุกวันนี้ สมาคมฯ 
มีบุคลากรในด้านการชาเลนจ์ (Challenge) และ VIS (Volleyball Information System : วิเคราะห์การเล่น
วอลเลย์บอล) แต่ใน พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ ยังไม่มีคนกลุ่มนี้ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนี้ได้และ 
ไม่สามารถบรรจุเป็นบุคลากรในส่วนของกีฬาอาชีพได้ ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะปัจจุบันในเรื่องของ
ชาเลนจ์ เรื่องของสถิติการแข่งขันนั้น มีความสำคัญต่อการแข่งขันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกีฬาอาชีพที่มีความ
จริงจังมากกว่ากีฬาเป็นเลิศ  สรุปได้ว่าในส่วนที่สมาคมฯ จะขอรับการสนับสนุนนั้น ก็จะมีเรื่องการจัดการแข่งขัน 
การพัฒนาบุคลากรทุกประเภท และเรื่องของการเพิ่มเติมบุคลากร ในส่วนของการแข่งขันไทยแลนด์ลีก  สมาคมฯ 
ขอขอบคุณในการสนับสนุนในบางส่วนที่มีมาแล้ว ซึ่งในความจริงก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดการแข่งขัน เพราะ
ปัจจุบันสมาคมฯ ยังต้องหางบประมาณมาช่วยสนับสนุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณท่ีใช้ในการจัดการแข่งขัน
ทั้งหมด ถ้าหากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถให้ความอนุเคราะห์เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากส่วนของเงินรางวัลแล้ว จะทำให้สามารถพัฒนารูปแบบของการจัดแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น มีความเป็นมือ
อาชีพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นรูปแบบการจัดการแข่งขันของรายการ VNL ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
(FIVB) ที่ผ่านมาเป็นต้น  
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นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นในรูปแบบที่เป็น Siloของอาชีพเอง  ปัจจุบันก็เริ่มพัฒนา
ว่าถ้าจะให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จะต้องทำอะไรบ้าง ต้องช่วยสร้างอะไรบ้างตั้งแต่รากฐาน ด้วยความที่
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความเป็นปึกแผ่นเป็นครอบครัววอลเลย์บอล ดังนั้น
สปอนเซอร์จึงค่อนข้างมาก แต่ด้วยสถานะการณ์โควิด-19 จึงทำให้สปอนเซอร์ต้องระงับการให้การสนับสนุนลง 
เช่น บริษัท วิทยุการบินฯ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นฐานผู้สนับสนุนหลักมาอย่างยาวนานที่พัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมา
สู่ระดับประชาชน ซึ่งเห็นได้ว่าการจัดการแข่งขันระดับเยาวชน ไม่ว่าจะรุ่นอายุ 12 ปี,  14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี 
จำเป็นต้องพัฒนามาสู่ทีมชาติหรืออาชีพที่จะเข้าสู่สโมสรต่อไป  จึงถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
ไม่ใช่ทำแบบ Siloของใครของมัน ถ้าจะทำให้ประเทศไทยมีความเจริญเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอล ต้องช่วยเริ่มต้น
ตั้งแต่รากฐาน ซึ่งที่สมาคมฯ เสนอมานั้นเป็นแค่เฟสแรกซึ่งเป็นการเริ่มต้น หากสมาคมฯ ต้องทำเองอาจใช้เวลา
เป็น 10 ปี ในการพัฒนาสู่ความเป็นอาชีพ แต่ถ้าภาครัฐโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ทั้งฝ่ายกีฬาภูมิภาค ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เข้ามาให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุน อาจจะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการดำเนินการจาก 10 ปี เหลือระยะเวลาแค่ 3 ปี หรือ 5 ปี 
ในการพัฒนาสู่อาชีพได้ จึงอยากขอให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำต่อไป 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
หลักการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จากผลการประเมินการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2565 และ 2566 แล้ว 
เราทลาย Siloของ กกท. หมดเลย และได้ทลาย Siloในแนวความคิดที่แยกแต่ละงานออกจากกัน จะเห็นได้จาก
การของบประมาณตามยุทธศาสตร์ใหม่ จะเห็นได้เลยว่าเราพยายามตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งก็จะไม่เป็น Silo
ของใครของมันอีกแล้ว จะพยายามให้เป็น Project เพราะฉะนั้นพอท่านรองทนุเกียรติฯ มีนโยบายที่จะปรับปปรุง
ในส่วนตรงนี้ ก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่สำคัญได้เลือกสมาคมฯ ในการต่อยอดพัฒนาได้ถูกต้อง ก็คือสมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล ซึ่งกองทุนฯ ไม่ได้ตั้งความหวังว่านักกีฬาต้องไปคว้าเหรียญระดับโอลิมปิกเพียงอย่างเดียว แต่กีฬา
วอลเลย์บอลได้สร้างความประทับใจให้กับคนในประเทศ ในขณะที่ฟุตบอลไม่ได้สร้างความประทับใจ จึงเป็น
ตัวอย่างว่าในวันนี้สมาคมฯ มีปัญหาเรื่องของสปอนเซอร์  แต่สมาคมฯ แสดงให้เห็นว่าข้อแรกยังดำเนินการต่อ
ถึงแม้จะไม่มีงบประมาณ ข้อที่สองเราเล็งเห็นผลได้ว่าการทำงานของสมาคมฯ มีการดำเนินการแบบมีระบบ
สามารถวัดผลได้ ที่สำคัญมีความต่อเนื่องไปถึงระดับอาชีพ และถ้าเกิดมีความต่อเนื่องอย่างจริงจังอย่างนี้วันหนึ่ง
อาจจะไปสู่การแข่งขันในโอลิมปิกก็ได้ แต่ที่เห็นได้ชัดคือกีฬาวอลเลย์บอลาทำความชื่นใจ ความพอใจ ความ
ประทับใจให้กับประเทศไทย ซึ่งมากกว่าที่เราต้องการ แต่จะเอาความประทับใจตรงนี้มาเขียนโครงการอย่างเดียว
ไม่ได้  ต้องให้ทางฝ่ายกีฬาอาชีพเป็นผู้ให้คำแนะนำควบคุมตรวจสอบในเรื่องของหลักการและเหตุผลในการจัดทำ
โครงการเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้การสนับสนุน ข้อที่สองจะเป็นประโยชน์มากหากมี
ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอโครงการ  อย่างเช่นกองทุนฯ จะมีการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นตอนที่ทำ 
grass roots ซึ ่งคือผลิตนักกีฬาระดับรากหญ้าขึ ้นมา เช่นนักกีฬา 7 เซียน ก็มาจาก grass roots แล้วเข้าสู่
โครงการพัฒนาต่างๆ จนประสบผลสำเร็จ  ซึ่งสมาคมฯ ก็ยังคงทำต่อเนื่องโดยสามารถต่อยอดนำนักกีฬา 7 เซียน 
ที่ปลดระวางจากการเป็นนักกีฬามาเป็นบุคลากรกีฬาวอลเลย์บอลที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล 
ดังนั้นฝ่ายกีฬาอาชีพควรทำเช็คลิสต์เหตุผลในการเลือกชนิดกีฬาใดมาเป็น Pilot Project เพ่ือให้สามารถที่จะตอบ
ได้ว่าเราเลือกตัวอย่างจากที่ประสบความสำเร็จแต่ขาดงบประมาณ  เพราะฉะนั้น อีก 3 ชนิดกีฬาที่เป็น Pilot 
Project ก็ต้องมาเป็นรูปแบบของลักษณะการดำเนินงานที่เป็นแนวทางรูปแบบเดียวกัน  
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พันจ่าอากาศเอก นัฐพงศ์  เกษาพันธ์  เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า การจัดการแข่งขันสำหรับนักกีฬาในรุ ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี นั ้นมีความสำคัญมาก เพราะว่า
วอลเลย์บอลสำคัญที่สุดต้องเริ่มต้นตั้งแตร่ะดับพ้ืนฐานจากเด็กไปสู่ระดับเยาวชนไปสู่ระดับประชาชน  

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า คิดว่าคณะอนุกรรมการฯ น่าจะเห็นชอบกับแนวคิดวิธีการในการดำเนินงานดังกล่าง แต่จะ
นำเอาสิ่งเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร นั่นก็คือแผนงานโครงการการจัดการแข่งขันว่าจะทำแบบใด เริ่มจากระดับ
จังหวัด ไปสู่ระดับภาค ไปสู่ระดับประเทศ ปัจจุบันบุคลากรในส่วนภูมิภาคมีจำนวนมากก็มาคุยกันในรายละเอียด 
ส่งต่อไป 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี และ 18 ปี ก็เริ่มเข้าสู่สโมสร เข้าแข่งในระบบลีก เห็นแววก็เข้าสู่ทีมชาติทำ
หน้าที่รับใช้ชาติ หรือแม้แต่ส่งออก นี่คือสิ่งที่เป็นโปรเจคที่สมาคมฯ กับฝ่ายกีฬาอาชีพจะเริ่มต้นทำงานด้วยกัน 
แล้วไปนำเสนอกองทุน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยที่จะสนับสนุนให้เกิด Pilot Project   

นายสมพร  ใช้บางยาง  นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลักการ
คิดในการทำกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้จัดการกองทุนฯ ได้กล่าวมาแล้ว นั่นคือ
เป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่มุ่งเน้นกีฬาเป็นเลิศเพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายคือการนำกีฬามาสร้างคน เราคิดว่ากีฬาคือ
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำมาสร้างคนที่มีคุณภาพ เอากีฬามาให้โอกาสกับเด็กในชนบท  ยกตัวอย่างรุ่นอายุ 12 ปี 
บางทีมที ่เข้าร่วมการแข่งขันเล่นด้วยเท้าเปล่าเพราะไม่เคยใส่รองเท้าเล่น เป็นทีมที ่อยู ่บนเขาอยู ่ในชนบท 
แต่นักกีฬามีความมุ่งมั่นอยากเล่น หลายคนจากจุดนั้นก้าวมาสู่ทีมชาติ มีโอกาสได้เรียนหนังสือ พัฒนาตนเองไป  
สู่ทีมชาติ ไปมีอาชีพ ไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ สมาคมฯ ยึดถือที่จะทำกีฬาสร้างคน 
กีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ และจะนำกีฬาไปสู่อาชีพพร้อมๆกันด้วย  

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ขอเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ ในการจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมานำเสนอ
ขอรับงบประมาณการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการร่วมกับสมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลด้วย 

นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า ขอเสริมเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึง
ปลายน้ำ ตอนนี้ตลอดระยะเวลาที่จัดการแข่งขันไทยแลนด์ลีก ผลสำเร็จค่อนข้างสูง ทีมหญิงที่เป็นแชมป์ไทยแลนด์ลีก
ได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันสโมสรเอเซียถึง 5 สมัย และยังได้ไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลกด้วย ซึ่งเป็นผลงานที่เกิด
จากการทำงานร่วมกันของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ตอนนี้นายสมพร  ใช้บางยาง เป็นประธาน
อาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกในอาเซียนอยากจะให้จัดวอลเลย์บอลสโมสรอาชีพอาเซียน  ปัจจุบันมีรายการที่ขยาย
ต่อยอดขึ้นมาให้ได้เห็น คือรายการแข่งขันวอลเลย์บอล SEA V.League เป็นความก้าวหน้าในฐานะความเป็นผู้นำ 
ในอาเซียน ปัจจุบันมีทีมสโมสรดังอันดับ 1 – 3 ของประเทศญี่ปุ่นมาแข่งขันกับทีมสโมสรที่เป็นแชมป์ของประเทศไทย 
เพ่ือจะประชาสัมพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลทั้งของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย นำเรียนให้ทุกท่านทราบว่าทุกครั้งที่
กีฬาวอลเลย์บอลมีการจัดการแข่งขันโดยเฉพาะรายการ SEA V.League ไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือทีมชาย ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะทีมหญิงมียอดผู้ชมสูงมากเป็นอันดับต้นของรายการโทรทัศน์ ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่า 
กกท. ได้สนับสนุนแล้วมีความก้าวหน้าอย่างไร และสิ่งที่ตามมาคือบุคลากร โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนได้รับการว่าจ้าง  
ไปเป็นผู้ฝึกสอนสโมสรอาชีพและทีมชาติของต่างประเทศในหลายประเทศ รวมทั้งนักกีฬาที่ได้นำร่องไปเป็น
นักกีฬาอาชีพที่ทวีปยุโรปตั้งแต่เมื่อ 10 - 20 ปีที่แล้ว ในปัจจุบันนั้นมีนักกีฬาอาชีพจากหลายประเทศให้ความ
สนใจต้องการที่จะเข้ามาเล่นไทยแลนด์ลีก เนื่องจากเรามีงบประมาณสนับสนุนค่อนข้างจะดีในช่วง 6 - 7 ปีที่แล้ว  
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แต่ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายสโมสรงบประมาณต่ำลงมามาก ทำให้อาจจะไม่มีเงินในการ
ซื้อนักกีฬาดังๆเข้ามาร่วมทีมได้ เชื่อว่าถ้ามีงบประมาณในการสนับสนุนทีมสโมสรเพิ่มเติมได้ อุตสากรรมกีฬา
วอลเลย์บอลจะสามารถเติบโตควบคู่ไปพร้อมๆกันทุกสโมสรได้  ทิศทางในการพัฒนากีฬาระดับอาชีพจะสดใส 
สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาคือพบว่านักกีฬาอาชีพหลายคนยังไม่ได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้อย่างเต็มที่ ทำให้
สมรรถภาพของนักกีฬาลดลงมาโดยเฉพาะทีมชาย ซึ่งทีมชาติทีมชายนั ้นสมาคมฯ ใช้ผู ้ฝึกสอนจากต่างชาติ 
ซึ่งสหพันธ์เป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้างในลักษณะของการบริจาค ซึ่งในอนาคตหากกองทุนฯ และ กกท. สนับสนุน
งบประมาณในส่วนของบุคลากรผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติ สมาคมฯ ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย  

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
การนำเสนอต้องเข้าใจว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือคณะทำงานกองทุนฯ จะไม่มีเวลาในการประชุม 
ให้มากพอที่จะให้แต่ละสมาคมฯ อธิบายยาวได้ จำเป็นที่ต้องไปรวมทุกอย่างที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะ
ให้กองทุนฯ ได้รับทราบและเข้าใจ เหมือนเราจะไปขอสปอนเซอร์ จะต้องนำอะไรมาขอสปอนเซอร์บ้าง แต่ถ้า
เมื่อไหร่ที่ทุกคนมาบอกว่าเป็นกีฬาอาชีพแต่ไม่ทำอะไรเหมือนแบบตอนขอสปอนเซอร์ ก็จะทำให้ไม่เกิดความ
แตกต่าง เราก็จะไม่เห็นว่าเราต้องไปพัฒนาตรงไหนหรือเราต้องให้เงินสนับสนุนส่วนไหนที่สำคัญ อย่างวันนี้เราได้
ทราบว่าองคาพยพของสมาคมวอลเลย์บอลฯ ขาดเรื่องสปอนเซอร์ ก็คือบริษัท วิทยุการบินฯ ซ่ึงตรงนี้ถ้าขาดจะทำ
ให้งานของสมาคมฯ เดินต่อยากในการสร้าง grass roots ขึ้นมา ซ่ึงจากที่เห็นไม่ควรเป็นแค่การของบประมาณจาก
ของกีฬาอาชีพเท่านั้น แต่เรามองทั้งภาพรวมเป็น Project ไม่มองว่าเป็นกีฬาสมัครเล่นหรือกีฬาอาชีพ มองทั้ง
ภาพรวมว่าเป็นการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไปสู่อะไรก็ว่าไป ซึ่งตรงนั้นจะเป็น ในเฟสแรกส่วนที่เกี่ยวข้องคือการ
พัฒนานักกีฬาเด็กระดับรากหญ้า ตรงนั้นกองทุนฯ จะรับอะไรได้อย่างไรบ้าง ควรสรุปมาว่า grass roots ต้องการ
ให้กองทุนฯ สนับสนุนอะไร โดยผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไร ในส่วนของกีฬาอาชีพต้องการอะไรจากทางกองทุนฯ 
ถ้าบรรยายไปเรื่อยๆ ไม่ได้มุ ่งเน้นไปที่ประเด็นใดเป็นหลักจะทำให้มองไม่เห็นภาพเป้าหมายของการพัฒนา  
การนำเสนอต้องทำให้ชัดเจนเพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณทำได้ง่ายยิ่งขึ้น 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ขอบคุณทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้มาให้ข้อมูล ต่อไปขอเชิญสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยนำเสนอในลำดับถัดไป 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า วันนี้เป็นการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโครงการนำร่อง Pilot Project 
จำนวน 4 ชนิดกีฬา เพื่อนำไปเสนอกับคณะกรรมการกีฬาอาชีพต่อไป โดยฟุตบอลเป็น 1 ใน 4 ชนิดกีฬานำร่อง 
ซึ่งฟุตบอลได้นำร่องมาแล้วในปีที่ผ่านมา ขออนุญาตให้สมาคมฯ นำเสนอโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านี้จะ
มีอะไรบ้าง 

นายพาทิศ ศุภะพงษ์  เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โครงการ  
Grow Together ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งก่อนหน้านี้แม้ฟุตบอลจะเป็นกีฬาอันดับ
หนึ่งของประเทศ แต่ด้วยโครงสร้างไม่มีความชัดเจน หลายองค์กรก็จะจัดการแข่งขันหรือพัฒนานักกีฬาหรือพัฒนา
บุคลากรของตนเอง จะไม่มีถนนเส้นเดียวกันที่จะต่อยอดตั้งแต่เริ่มต้น ฟุตบอลขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาบุคลากร การ
ควบคุมมาตรฐานการฝึกซ้อม การฝึกฝนกีฬาฟุตบอล เส้นทางในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ซี ่งเมื ่อก่อน 
ผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ต้องไปติดตามฟอร์มการเล่นของนักกีฬากันเอาเอง แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยความพร้อมของ
เทคโนโลยีและเรื่องของโครงสร้างจัดทำออกมาเป็นรูปแบบของระบบนิเวศ (Ecosystem) โดยเริ่มต้นอันแรก
กำหนดมาตรฐานหลักสูตร ต่อไปนี้ฟุตบอลในประเทศไทย นักกีฬาต้องมีสรีระแบบนี้ มีแนวคิดแบบนี้ การฝึกซ้อม 
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การอบรมผู้ฝึกสอนจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เหมือนเป็นการวางหลักสูตรให้กับผู้ฝึกสอนทั่วประเทศ หลังจาก
นั้นนำผู้ฝึกสอนมาอบรมแล้วปรับพ้ืนฐานกันใหม่ว่าต่อไปนี้จะใช้หลักสูตรนี้ในปีนี้เพ่ือให้ได้ผลผลิตของเด็กและอะคา
เดมีการฝึกซ้อมนักกีฬาที่เราต้องการเพ่ือเข้าสู่ทีมชาตินั้นต้องการคาเรคเตอร์แบบไหน ก็คือการสอนผู้ฝึกสอนให้ไป
สอนเด็กนักกีฬา  ต่อมาเป็นการทำงานร่วมกับอะคาเดมีก็คือส่งผู้ฝึกสอนที่อบรมหลักสูตรใหม่เข้าไปทำงานกับ 
อะคาเดมีหรือโรงเรียนหรือสโมสรที่ฝึกเด็กนักกีฬาอยู่ เราก็จะได้แนวคิดใหม่ๆ ทฤษฎีใหม่ๆ ที่เข้าไปสู่เด็กนักกีฬา
รุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโตขึ้นมา เราจะวัดผลเด็กนั้นได้ด้วยการแข่งขันหรือเวทีการแข่งขัน   โดยในการแข่งขันของ
สมาคมฯ ที่จัดภายใต้โครงการนี้ จะเริ่มตั้งแต่อายุตั้งแต่ 10 – 12 ปี ที่เรียกว่า grass roots หรือฟุตบอลพื้นฐาน 
การแข่งขันนี้จะไม่มีการชิงแชมป์ใดๆ แต่เป็นจำนวนแมตช์การแข่งขันที่มีเพียงพอ เพื่อให้เด็กได้เล่นในจำนวน
แมตช์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัย มีการตั้งโจทย์ต่างๆที่ผู้ฝึกสอนและสมาคมฯ ต้องการจะเห็นว่าเด็กรุ่นอายุ
เท่านีค้วรจะเล่นอะไร ควรจะสนุกกับฟุตบอลและฝึกฝนอะไร วัดผลอะไรได้บ้าง หลังจากนั้นจะมีรุ่น 14 ปี, 16 ปี 
และ 18 ปี ก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย (ยูธลีก) ซึ่งมีท้ังผู้ชายและผู้หญิง  เมื่อจบการแข่งขันยูธลีกแล้ว 
ระหว่างการแข่งขันมีการเทรน การอบรม การสเก๊าท(์Scout) หรือแมวมอง ก่อนหน้านี้การคัดนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาตินั้น 
ไม่ได้มีเกณฑ์หรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล  ในปัจจุบันเรามีการเทรนมีการแต่งตั้งสเก๊าท์ประจำภาค ตอนนี้มี
จำนวน 6 ภาคที่มีทีมสเก๊าท์ประจำอยู่เพื่อดูการแข่งขันยูธลีก เมื่อการแข่งขันจบลงแต่ละภาคจะต้องมีการคัด
นักกีฬาที่เป็นหัวกะทิของแต่ละภาคมารวมตัวกันเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม หลังจากนั้นก็มีการแข่งขันกันระหว่างแต่ละ
โซนเพื่อให้ได้สถิติที ่ดีที่สุด เพื่อคัด 30 คนสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมทีมชาติไทย ล่าสุดประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการ
แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เราได้ใช้ Ecosystem นี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเทคโนโลยี
ในการเก็บสถิติ การใช้สเก๊าท์ในการดูการแข่งขัน  นักกีฬาทุกคนผ่านการแข่งขันยูธลีกมีการลงทะเบียนกับสมาคมฯ 
และการแข่งขันที่ผ่านมาเราเกือบจะได้ไปฟุตบอลโลก U17 เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีมาตรฐานที่ห่างจากเกาหลีใต้ไป
สักหน่อย แต่ผลงานในรอบแรกคือชนะทั้ง ๓ นัด ก็ถือว่า Ecosystem นี้ การคัดนี้ก็ถือว่าได้นักกีฬาเกรดที่ดีที่สุด
ของประเทศ และก็ทำผลงานออกมาได้ดีมาก หลังจากนั้นเราได้มีการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ กล้องในการวิเคราะห์
นักกีฬา โดยได้ใช้แล้วในการแข่งขันยูธลีกที่ผ่านมา ระบบนี้สามารถใช้ระบบ Ai เพ่ือเช็คว่าระหว่างมนุษย์ที่ใช้เกณฑ์
วัดไปดูการแข่งขันท่ีสนามเปรียบเทียบกับการใช้กล้องอัดวีดิโอไว้แล้วใช้ Ai ในการวิเคราะห์ออกมาว่านักกีฬาแต่ละ
คนนั้นมีความพร้อมมากแค่ไหน ซึ่งเป็นมาตรฐาน ณ ตอนนี้ เพราะเทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะทำได้แบบนั้นแล้ว 
เราก็จะได้ข้อมูลที่ดีที่สุด ครบถ้วนที่สุดในการคัดเลือกนักกีฬา เข้าสู่ทีมชาติและต่อยอดไปสู่ฟุตบอลอาชีพต่อไป 
หลังจากนั้นก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาหลักสูตรเราใช้ได้ไหม เกิดข้ึนจริงไหมกับอะคาเดมี 
เกิดขึ้นจริงไหมกับนักกีฬา ที่โค้ชที่อบรมไปแล้วนำไปสอนมันเกิดขึ้นในการแข่งขันยูธลีกจริงไหม และการคัดเลือก
นักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติเราได้ใช้ระบบนี้จริงไหม ก็จะมีการวิเคราะห์และแก้ไขในปีต่อไป ก็จะเป็น Loop ในการทำงาน
ของทุกๆปี การทำงานในปีแรกที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเพราะเป็นการวางรากฐาน 
ที่แท้จริง ถ้ามีมีพาร์ทนี้ของฟุตบอลในโครงสร้างนี้เลยไม่มีการสนับสนุนจะทำให้เหลือแต่ฟุตบอลอาชีพ ซึ่งก็คือ
สโมสรที่ไม่รู้ว่าจะไปหานักกีฬาจากไหน เพราะไม่มีการผลิตมาตั้งแต่แรก โค้ชไม่มีการเทรน นักกีฬาไม่มีเวทีในการ
แข่งขัน ฉะนั้นเหมือนมารับนักกีฬาเข้าแข่งขันตอนอายุ 20 ปีซ่ึงไม่มีรากฐานใดๆ ถ้าเรายกพาร์ทนี้ออกไป แน่นอน
ว่าสมาคมฯ ไม่มีความสามารถที่จะสนับสนุนโครงสร้างนี ้ได้ถ้าไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ซึ่งในทุกประเทศที่พัฒนาแล้วโครงสร้างนี้คือโครงสร้างของการลงทุน มันจะไม่ได้มีการรีเทิร์น
เหมือนกับฟุตบอลอาชีพ มันไม่ใช่ธุรกิจ มันคือการวางรากฐาน ต่อยอดไปสู่ 2 ทาง ทางแรกคือทีมชาติกีฬาเป็นเลิศ 
อีกทางหนึ่งคือ Ecosystem ในการสร้างเศรษฐกิจ การทำให้สโมสร และมีบุคลากรอาชีพเกิดขึ้นอีกมากกมายผ่าน
กีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะธุรกิจการถ่ายทอดสด ผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ต่างๆ เกิดธุรกิจหมุนเวียนที่จะเกิดขึ ้นจาก
โครงสร้างดังกล่าว เป็นการวางรากฐาน ต้นทาง กลางทาง และส่งต่อ ดังนั้นจะไม่เห็นรุ่นอายุที่เกิน 18 ปีเลย 
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เป็นรากฐานที่เราทิ้งไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีโครงสร้างใดๆ ในประเทศไทย หากไม่มีถ้าไม่มีตรงนี้เลยมาตรฐานใน
อนาคตมาตรฐานของฟุตบอลไทยกับกับต่างชาติจะยิ่งห่างกันมากขึ้น เพราะตรงนี้เป็นพาร์ทเดียวที่เป็นการลงทุนที่
รัฐบาลของทุกประเทศถือว่าเป็นเรื ่องที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นรากฐานที่จะทำให้เกิดฟุตบอลอาชีพและพัฒนา
บุคลากร 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ตามท่ีสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ไดน้ำเสนอมานั้นเป็นผลพวงมาจากโครงการ Grow Together 
ที่ฝ่ายกีฬาอาชีพพยายามทำให้เกิดขึ้น อาจจะยังไม่สำเร็จแต่เริ ่มเห็นถึงสิ่งที่ได้ลงทุนไปแล้วว่าไม่ได้สูญเปล่า 
ซึ่งสมาคมฟุตบอลฯ มีแผนที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งโครงการนี้ได้รับมอบหมายจากกองทุนฯให้ติดตาม
กำกับการดำเนินงานโครงการนี้อย่างใกล้ชิด แต่เนื่องด้วยโครงการอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นดำเนินงาน จึงทำให้  
ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม แต่เริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่กำลังจะทำคือการพัฒนากีฬาอย่างเป็นรูปแบบและครบวงจร  

นายวรงค์ ทิวทัศน์  กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ  กล่าวว่า 
ขอสอบถามเรื่องที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน U17 ชิงแชมป์เอเชีย เพื่อคัดเลือกไปฟุตบอลเยาวชนโลก เรามี
เทคโนโลยีจากโครงการตามที่กล่าวมานั้น นอกจากที่ทางสมาคมฯ ได้เก็บข้อมูลของนักกีฬาไทยเพ่ือนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลการแข่งขันเพ่ือหาจุดดีจุดเสียหาโอกาสที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้แล้ว  ทีนีท้างสมาคมฯ ได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้เก็บ
ข้อมูลของคู่แข่งจากทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยหรือไม่ เพราะถ้าเราเก็บแต่ข้อมูลของเรา รู้แต่เราแต่ไม่รู้เขา ก็
ไม่รู้ว่าเราจะไปเอาชนะเขาได้ยังไงในอนาคต อย่างที่ท่านเลขาพาทิศฯ อธิบายว่าเรายังห่างกับเกาหลีใต้พอสมควร 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต้องเกิดประโยชน์ทั้งแง่รู้ตัวเองและรู้คู่แข่งขัน เพื่อจะเอาชนะเขาให้ได้ในอนาคต จึงเป็น
คำถามว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้องที่จับความเคลื่อนไหวมาประมวลผลด้วย Ai นั้น เราได้ใช้มันมากกว่า
ที่เราจะวิเคราะห์ตัวเองแล้วหรือยัง 

เรื่องที่สองขอฝากว่ามีการพูดการคุยกันในคณะอนุกรรมการต่างๆ หลายคณะ เกี่ยวกับเรื่อง
การสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เนื่องจากที่ผ่านมาเราได้ให้การสนับสนุนเห็นชอบอนุมัติ
งบประมาณให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ไปมากพอสมควร แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือการบอกว่าภาครัฐไม่เคยให้การ
สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เลย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องมีการอธิบายให้สังคมหรือคนภายนอกได้รับรู้ความจริง 
ในยามที่ทางภาครัฐโดนกล่าวถึง อยากให้สมาคมฯ ช่วยออกมาให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกได้เข้าใจในตรงนี้ด้วย 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ขอให้ข้อเสนอแนะโครงการที่สมาคมฟุตบอลฯ นำเสนอในวันนี้  ตามที่บอกว่าในเรื่องของการลงทุนจะต้องมี
Return หรือเรียกว่า ROI (Return on Investment) ซึ่งถ้าเป็นการลงทุนในรูปแบบปกติ ผลตอบแทนก็จะเป็น
รูปแบบของตัวเงิน แต่ในกรณีการดำเนินโครงการนี้ที่ท่านเลขาสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ นำเรียนว่าไม่สามารถคำนวณ 
ได้เป็นภาพของตัวเงินนั้น  ในปัจจุบันนี้มีการวัดผลในรูปแบบของ SROI (Social Return on Investment) ถ้านำ 
SROI มาคำนวนประกอบกับแผนงานโครงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แล้วเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับการที่จะนำ
ผลที่ได้มาประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ในอนาคต 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ทางสมาคมฯ มานำเสนอช้าไป เนื่องจากกองทุนฯ เพิ่งพิจารณางบประมาณของปี พ.ศ.2567  ทำให้ต่อให้
โครงการดีแค่ไหนแต่การของบประมาณไม่ง่ายเพราะต้องเรียบเรียงความสำคัญในการการสนับสนุน และตาม
ข้อตกลงระบบที่จัดทำขึ้นมานี้รวมถึงฐานข้อมูลจะต้องเป็นของกองทุนฯ  เพื่อที่ว่าจะได้นำเอามาใช้พัฒนาต่อยอด
ต่อไป ดังนั้น สมาคมฯ ต้องรีบไปดำเนินการจัดทำข้อมูลนำเสนอเพ่ิมเติม ซึ่งระบบนิเวศทั้งหมดสมาคมฯ น่าจะมีข้อมูล
อยู่แล้ว แต่รูปแบบการพรีเซนต์ยังไม่น่าสนใจ เห็นด้วยกับรูปแบบการวัดผลที่ท่านอธิคุณเสนอแนะให้สมาคมฯไป
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จัดทำเพิ่มเติม เพราะยังมองไม่เห็นภาพของสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วรวมถึงผลลัพธ์ที่ได้ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการคือ
อะไร สิ่งที่จะขอคืออะไร  

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า สมาคมฯ ต้องจัดทำเป็น Dashboard แสดงให้เห็นว่าระบบที่ทำทั้งหมด จะได้อะไรบ้าง 
ต้องใช้เวลาดำเนินการกี่ปี สิ่งที่ได้ต้องไม่ใช่แค่ข้อมูล ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการเห็นถึงเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น
อะไรบ้าง  รวมเป้าหมายที่สำคัญทั้งหมดไว้ด้วยกันเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
หากตั้งธงไว้ว่าฟุตบอลทีมชาติไทยต้องไม่แพ้ในกีฬาซีเกมส์ จะต้องดำเนินการมีข้ันตอนกระบวนการอะไรบ้าง ทำให้
ให้เห็นว่าระบบนี้นำไปใช้พัฒนาส่วนไหนบ้าง 

นายพาทิศ ศุภะพงษ์  เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า 
สมาคมฯ มีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดพร้อมอยู่แล้ว ขอรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปปรับการ
นำเสนอให้ง่ายขึ้นและกระชับขึ้น 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่มาให้ข้อมูลโครงการในวันนี้  ต่อไปขอเชิญสมาคมกีฬา
กอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนำเสนอในลำดับถัดไป 

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า วาระนี้เป็นการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในรายการชนิดกีฬาที่เป็นกีฬา  
นำร่องท่ีจะการดำเนินงานโครงการอย่างครบวงจร หรือเรียกว่า Pilot Project  ซึ่งกอล์ฟเป็นกีฬาที่มีความชัดเจน
ในเรื่องของการพัฒนาอย่างครบวงจร จึงขออนุญาตให้สมาคมฯ นำเสนอแนวทางหรือแผนพัฒนาในการพัฒนากีฬา
กอล์ฟแบบองค์รวม  

นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา  นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า 
สมาคมกีฬาอาชีพของเรามี 3 วิสัยทัศน์ใหญ่ๆ หนึ ่งเรื ่องของ Tournament  สองคือเรื ่องของการพัฒนา 
Knowledge Management ของกีฬากอล์ฟ  สามเรื่องของ Sport Industry  โดยหลักๆที่สมาคมฯ ทำงานร่วมกับ 
กกท. จะมีอย ู ่  2 เร ื ่องค ือ Tournament ซ ึ ่งย ังไม ่ได ้นำเสนอในว ันนี ้   และเร ื ่องที่สองคือ Knowledge 
Management ซึ่งจะนำเสนอในวันนี้  ส่วนเรื่องของ Sport Industry นั้นยังไม่เชื่อมโยงกับ กกท. เท่าไหร่ ย้อนมา
ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถภาพของการสร้างนักกอล์ฟอาชีพ ที่สมาคมฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เรื่อง
ของนักกีฬา โครงการศูนย์บ่มเพาะที่ดำเนินการต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว โดยในปีแรกไปเริ่มทำที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19  ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากสามารถวัดเป็นตัวเลขได้จากเด็กนักกีฬาที่ผ่านศูนย์บ่มเพาะมาแล้ว
ปัจจุบันมาเทิร์นโปร บางคนมาเล่นในฐานะ Am  ที่สำคัญก็คือตอนนี้สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย (TGA) 
มีความต้องการที่จะให้ทางสมาคมฯ จัดทำโปรแกรมที่คล้ายกับศูนย์บ่มเพาะขึ้นมา เนื่องจากทีมงานของสมาคมฯ 
ที่ทำโครงการเป็นทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน ทำให้ในเร็วๆนี้จะเกิด
โครงการที่คล้ายกับศูนย์บ่มเพาะที่สมาคมฯ ได้ทำร่วมกับฝ่ายกีฬาอาชีพ เกิดขึ้นในกลุ่มของนักกีฬาสมัครเล่นด้วย  
โดยท่านนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 
จึงเรียนให้ทราบถึงความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นหลังจากที่สมาคมฯได้ดำเนินโครงการมาแล้วอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี 
คาดหวังว่าในปีหน้าทางสมัครเล่นจะเอาโมเดลนี้ไปใช้เหมือนกัน ซึ่งเป็นงบประมาณของเขาเองไม่เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ  

ในส่วนของโครงการศูนย์บ่มเพาะจะมีทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนด้วย จึงมีการพัฒนาอย่าง
ครอบคลุม นอกจากศูนย์บ่มเพาะแล้ว โครงการที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการทำยังมีในเรื่องของแคดดี้อาขีพ เป็นอีก
อาชีพหนึ่งที่ในสายของกอล์ฟใช้อยู่เป็นประจำ และสมาคมฯ เห็นว่าทุกวันนี้นักกีฬากอล์ฟอาชีพมีจำนวนเพิ่มมาก
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ขึ้นเรื่อยๆ อย่างรายการเอเชี่ยนทัวร์มีจำนวนนักกอล์ฟอาชีพไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากเป็นอันดับสองของนักกีฬา
กอล์ฟทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวงการกอล์ฟไทยกำลังเจริญเติบโต จะเห็นว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะเป็น
การสร้างนักกีฬาระดับรุ่นล่างๆ ขึ้นไปที่จะไปต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆ สิ่งที่เห็นชัดอีกอันคือจะทำให้ไม่ขาดตอน ซึ่งเป็น
เรื ่องที่สำคัญมาก ถ้าเราพัฒนานักกีฬากอล์ฟแล้วแต่ไม่สร้างเด็กขึ้นมาทดแทน ในวันหนึ่งก็จะขาดตอน พอมี
โครงการนี้ทำให้การขาดตอนไม่มี  ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
ถ้าดูจากโครงการที่ทำกีฬาอาชีพจะคุ้นเคยกับกีฬากอล์ฟ แต่ต้องให้เห็นภาพถึงกองทุนฯว่าเราไม่ได้เข้าใจทั้งหมด 
อาจต้องมาทำความเข้าใจว่าสิ ่งที ่จะนำเสนอคืออะไร การพรีเซนต์อยากให้มุ ่งเน้นไปที่สิ ่งที ่จะนำเสนอนั้น
วัตถุประสงค์หลักคืออะไร ที่นำเสนอวันนี้คือปลายน้ำแล้ว อยากขอให้ทางฝ่ายกีฬาอาชีพช่วยรวบรวมว่าต้นน้ำ 
กลางน้ำของโครงการศูนย์บ่มเพาะได้ดำเนินการทำอะไรมาแล้วบ้าง ประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้าง เช่นว่าเด็กที่มา
เก็บตัวมีกี่คน ได้รับความรู้ด้านไหนบ้าง แล้วมีกี่คนที่เข้าสู่อาชีพบ้าง เหมือนเป็น  Timeline ชีวิตของนักกีฬาที่เข้า
ร่วมโครงการ  ถึงแม้จะแค่ 1 คนที่ประสบความสำเร็จเป็นนักกีฬาอาชีพ ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วเพราะคือ
ทรัพยากร  แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมาพรีเซนต์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีเอกสารแค่
แผ่นเดียวนั้นทางกองทุนฯ ก็อาจจะไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ท่านต้องการนำเสนอ  จึงอยากให้เพิ่มเติมกระบวนการ
ในการนำเสนอให้มีความชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้ 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า เมื่อก่อนการทำงานของกีฬาอาชีพเป็นรูปแบบ Siloของใครของมัน แต่ตอนนี้เรากำลังจะทำ
ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร สิ่งที่เขาอยากเห็นคือเป้าหมายคืออะไร สามารถวัดผลได้
อย่างไร ในส่วนของสมาคมกอล์ฟอาชีพฯ มีอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกเป้าหมายในเชิงความสำเร็จของนักกีฬาทั้ง
อาชีพและสมัครเล่น เรื่องท่ีสองเป้าหมายในเชิงอุตสาหกรรมกีฬา ทั้งการสร้างนักกีฬา การสร้างผู้ฝึกสอน การสร้าง
รายการแข่งขัน  

นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา  นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ทาง
สมาคมฯ มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยในวันนี้ไม่ทราบว่าต้องนำเสนอโดยลงลึกถึงการดำเนินโครงการทั้งที่
ผ่านมาและที่จะเกิดข้ึน จึงไม่ได้เตรียมข้อมูลทั้งหมดมา ขอรับไปปรับพรีเซนต์เทชั่นเพ่ือมานำเสนออีกครั้ง 

นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า ตอนนี้เรากำลังจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร คือต้นน้ำ 
กลางน้ำ ปลายน้ำ จะดำเนินการอย่างไรบ้าง  ซึ่งก็คือโครงการ Pilot Project เป็นเรื่องราวที่รัฐบาลอยากเห็นให้
เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  

นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา  นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า 
กอล์ฟเป็นกีฬาชนิดเดียวที่สมัครเล่นกับอาชีพแยกออกจากการอย่างชัดเจน ทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทย จึงเป็น
เรื่องยากมากที่เราจะคิดแผนโครงการดำเนินงานจากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำทั้งกระบวนการจำเป็นต้องคุยอยา่ง
น้อยถึง 4 สมาคม  แต่หากเป็นการดำเนินการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำเฉพาะอาชีพสามารถคุยกับสมาคมกีฬา
กอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยแค่สมาคมเดียวได้เลย 

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อนุกรรมการ กล่าวว่า  
กองทุนฯ จะดูการดำเนินงานของทั้ง 4 สมาคม จะมีผลต่อทั้ง 4 สมาคม ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกองทุนฯ ก็จะรู้ว่ามีการ
แยกกันดำเนินงาน ซึ่งสมาคมฯ ก็ต้องตอบให้ได้ด้วยว่าในการแข่งขันโอลิมปิก หรือเอเชี่ยนเกมส์ ไม่ได้มีแยกแล้วว่า
เป็นสมัครเล่นหรืออาชีพ  กองทุนฯไม่ได้สนใจว่ากีฬากอล์ฟมีกี่สมาคม แต่ให้ความสำคัญว่ากอล์ฟคือเป็นกีฬา
กอล์ฟเป็นภาพรวมเลยทั้งเป็นเลิศและอาชีพจะต้องรวมเป็นโปรเจคเดียว 
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นายทนุเกียรติ จ ันทร์ชุม รองผู ้ว ่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รองประธาน
อนุกรรมการ กล่าวว่า อยากเห็นระบบนิเวศของกีฬากอล์ฟตั้งแต่ต้นมาว่ามีอะไรบ้าง ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง
ในการเข้าสู่กีฬาอาชีพ  โดยการจะเริ่มต้นทำอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรโดยให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือทำ
เพื่อประเทศชาติอย่างไร ส่วนบทบาทอำนาจหน้าที่เป็นของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินการที่ว่ามานี้  
ไม่ง่ายแต่ก็ท้าทาย ทั้งนี้ อยากให้อาชีพเป็นแกนนำและชักชวนเครือข่ายให้เข้ามาร่วมงานกัน โดยจัดทำเป้าหมาย
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวเป็นอย่างไร  

มติ ที ่ประชุมเห็นชอบโครงการนำร่องการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็ม
รูปแบบและครบวงจร (Pilot Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ 
กีฬาฟุตบอลอาชีพ กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ กีฬากอล์ฟอาชีพ กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์อาชีพ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เลิกประชุมเวลา 17.๒๐ น. 

(นายสุรพล  จำรูญ) 
หัวหน้างานเลขานุการการประชุมกีฬาอาชีพ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายณัฐพล  อันตรเสน) 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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